



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทร. 043-754416

ที่ อว 0605.1(9)/ว ๕๙๐

วันที่ 23 มกราคม 2568

เรื่อง ขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เรียน คณบดี/ผู้อำนวยการสำนักฯ-สถาบัน-ศูนย์/ผู้อำนวยการกอง

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ/หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมการดำเนินกิจกรรม/โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมให้มีความโดดเด่นเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ ความละเอียดทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย จึงขอแจ้งประกาศผลการพิจารณาทุน ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องผลการพิจารณาทุนสนับสนุนประเภทโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายละเอียดโครงการตั้งเอกสารที่แนบมาทำยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เรื่อง ผลการพิจารณาทุนสนับสนุน ประเภทโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย ได้มีส่วนร่วมในการนำภูมิปัญญา ศิลปะ วัฒนธรรม หรือเอกลักษณ์ของกลุ่ม ชุมชน สังคม ที่เป็นลักษณะเฉพาะ ออกมาถ่ายทอดเผยแพร่หรือพัฒนาให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบและเห็นคุณค่า เกิดการต่อยอดงานด้านทำนุบำรุง ศิลปะและวัฒนธรรม ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ และมีการสร้างมูลค่าเพิ่มจากงานด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พิจารณาข้อเสนอโครงการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้วในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ จึงขอประกาศผลการพิจารณาให้ทราบโดยทั่วกัน ดังนี้

๑. ประเภทโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับนานาชาติ

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	การประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ ๕ “ภาษา วัฒนธรรม และสังคม อาเซียน-จีน ๒๐๒๕”	คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราชันย์ นิลวรรณภา	๓๐๐,๐๐๐
๒	การเผยแพร่แลกเปลี่ยนและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมอีสานสู่ประเทศสมาชิกกรอบความร่วมมือในลุ่มน้ำโขง ณ เขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน	สถาบันวิจัยศิลปะ และวัฒนธรรมอีสาน	อาจารย์ ดร.อภิราตี จันทร์แสง	๓๐๐,๐๐๐
๓	โครงการศิลปกรรมร่วมสมัยกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๖๘) (8th CLMTV&CN : Mekong Subregion Countries Contemporary Art 2025)	คณะศิลปกรรมศาสตร์และ วัฒนธรรมศาสตร์	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ พันลูกท้าว	๓๐๐,๐๐๐

๒. ประเภทโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์จากทุนทางศิลปะและวัฒนธรรม

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑	ตามรอยแนวถิ่นถิ่นสารคาม	คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์	อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง	๑๕๐,๐๐๐
๒	การพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์และบริการสารสนเทศในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์	คณะวิทยาการสารสนเทศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัทธีรา สุวรรณโค	๑๐๐,๐๐๐
๓	ศิลปะเพื่อส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม	คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์	อาจารย์ ดร.สันติ สิงห์สุ	๓๐๐,๐๐๐
๔	มหาไหมเมืองคาม : ผ้าทอมหาสารคาม	สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน	นายนิพล สายศรี	๒๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ

๑. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการแก้ไขรายละเอียดโครงการ งบประมาณ และรูปแบบเอกสารให้ตรงตามที่คณะกรรมการพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

๒. จัดทำสัญญาและยื่นเอกสารประกอบการเบิกเงิน งวดที่ ๑ ดังนี้

๒.๑ บันทึกข้อความขออนุมัติเบิก โดยผ่านการอนุมัติเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของผู้รับทุนและออกเลขที่หนังสือของหน่วยงานจำนวน ๓ ชุด

๒.๒ ใบสำคัญรับเงิน ๓ ชุด

๒.๓ สัญญาการรับทุนอุดหนุนโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ ชุด

๒.๔ ข้อเสนอโครงการฯ (ตามแบบฟอร์ม โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๖๘) ฉบับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ ชุด

***เอกสารทุกฉบับ ใช้ฉบับจริงเท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่ (www.res.msu.ac.th/) (เมนูดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์ม - โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

๓. ผู้รับทุนดำเนินการทำสัญญารับทุนและส่งเอกสารต่างๆ โครงการดำเนินการนำส่งเอกสารมายังกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ ภายในวันศุกร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามวันเวลาราชการ (หากเกินระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ในการรับทุน)

ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบหลักโครงการฯ ต้องไม่เป็นบุคคลที่ติดค้างทุนที่มหาวิทยาลัยจัดสรรทุนสนับสนุนด้านต่างๆ

๔. เกณฑ์การเบิกจ่ายแบ่งเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เบิกจ่ายร้อยละ ๘๐ ของงบประมาณโครงการ เมื่อทำสัญญาการรับทุนตามที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๒ เบิกจ่ายร้อยละ ๑๐ ของงบประมาณโครงการ เมื่อสิ้นสุดการดำเนินงานตามแผนงานโครงการที่ตั้งไว้และจัดส่งเอกสารหลักฐานผลการดำเนินงาน ดังนี้

- เล่มรายงานฉบับสมบูรณ์และวีดิทัศน์สรุปผลการดำเนินงาน อย่างละ ๑ ชุด และอัฟโฟลด์ไฟล์ข้อมูลลงในไดรฟ์ (ทั้งนี้รายงานฉบับสมบูรณ์จะต้องผ่านการประเมินและได้รับความเห็นชอบจากผู้ให้ทุนเรียบร้อยแล้ว)

- ร่างบทความวิชาการหรือบทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการหรือจำนวนรางวัลระดับนานาชาติที่เกิดขึ้นในโครงการ

๕. ผู้รับทุนต้องดำเนินงานโครงการให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายเงินที่เกิดขึ้นจริง และให้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๖. ผู้รับทุนจะต้องแจ้งให้กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการหรือผู้แทนที่กำกับ ติดตาม โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมการประเมินโครงการในระหว่างการดำเนินกิจกรรม อย่างน้อย ๑ ครั้ง โดยทำหนังสือแจ้งกำหนดการของกิจกรรม ล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย ๑๐ วันทำการ

๗. ผู้รับทุนต้องแจ้งข้อมูลจำนวนผู้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการ และมีการประเมินผลความสำเร็จมูลค่าที่เกิดขึ้น คุณค่าที่เกิดขึ้น การนำไปใช้ประโยชน์ ปัญหาอุปสรรค และวิธีการแก้ไขปรับปรุงให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยสรุปผลการดำเนินงานให้ผู้ให้ทุนทราบเป็นระยะตามกำหนดการที่ผู้ให้ทุนกำหนด

๘. ผู้รับผิดชอบโครงการจักต้องจัดส่งรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ รอบ ๖ เดือน/รอบ ๙ เดือน/รอบ ๑๒ เดือน ตามระยะเวลาที่คณะกรรมการฯ กำหนด ทั้งนี้ในการรายงานรอบ ๑๒ เดือน ผู้รับผิดชอบโครงการจักต้องนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการฯ หากแหล่งทุนประสงค์ให้มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน

๙. กรณีที่ผู้รับทุนกระทำผิดเงื่อนไขในสัญญาการรับทุน มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการระงับและยุติการให้ทุนสนับสนุน

จึงประกาศมาให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ศาสตราจารย์อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ (รอบ 2)

ลำดับ	ชื่อโครงการ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ข้อเสนอแนะ
๑	ตามฮอยแนววกินถิ่น สารคาม	คณะ มนุษยศาสตร์ และ สังคมศาสตร์	อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง	๑๕๐,๐๐๐	ด้านโภชนาการควรบูรณาการกับ หน่วยงานอื่น 1.คณะเทคโนโลยี 2.คณะทางสายวิทย์-สุขภาพ
๒	การพัฒนามรดกภูมิ ปัญญาทางวัฒนธรรม ท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์และ บริการสารสนเทศใน บริบทของเศรษฐกิจ สร้างสรรค์	คณะวิทยาการ สารสนเทศ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทธิดา สุวรรณโค	๑๐๐,๐๐๐	1.เพิ่มเติม AI ในการ ประชาสัมพันธ์ 2.ระบุชิ้นงานผลลัพธ์ให้ชัดเจน
๓	ศิลปะเพื่อส่งเสริม กิจกรรมทางวัฒนธรรม จังหวัดมหาสารคาม	คณะศิลปกรรม ศาสตร์และ วัฒนธรรม ศาสตร์	อาจารย์ ดร.สันติ สิงห์สุ	๓๐๐,๐๐๐	1. ควรมีเป้าหมายทางแบรนด์ของ กิจกรรมให้ชัดเจน (ชื่อเสียง / แบรนด์ มมส / ความร่วมมือ / กิจกรรมที่เชื่อมโยงแนวทางการรับรู้ แบรนด์ มมส จากการเข้าร่วมงาน กับจังหวัด/นิสิตได้รับประโยชน์ อย่างไร บูรณาการการเรียนการ สอนหรือไม่) 2. มีการประเมินและวัดผลลัพธ์ ชัดเจนครอบคลุมทุกด้านและทุก กิจกรรม